

B * B BEST

ทิศทางการศึกษา อาชีพ

Vol.5 No.51 2012

การศึกษา

มฟล.เชิญร่วมงาน

“สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2555 16 -18 ส.ค.นี้

มฟล. กำหนดจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2555 ส่วนภูมิภาค 16-18 ส.ค. นี้ พบกิจกรรมวิชาการยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาค ‘วิทยาศาสตร์สร้างแรงบันดาลใจ’ inspired by science

ดร.พนม วิญญาของ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีกำหนดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 ส่วนภูมิภาค วิทยาศาสตร์สร้างแรงบันดาลใจ inspired by science ระหว่างวันที่ 16 - 18 ส.ค. 2555 โดยหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต่างระดมจัดกิจกรรมวิชาการที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ การประกวด/การแข่งขัน เพื่อประลองทักษะด้านวิทยาศาสตร์ การสาธิต การแสดง เป็นต้น อาทิ การประกวดทำสมอ ประลองความคิด การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การประกวดวาดภาพ, การประกวดการแต่งภาพโดยโปรแกรม Photoshop, การประกวดพูดในที่ชุมชน หัวข้อเรื่อง ‘แนวทางสู่ฝันฉันจะเป็นนักวิทยาศาสตร์’ การประกวดโครงงานวันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ การประกวดทักษะภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำหรับกิจกรรมส่วนนิทรรศการ จากหน่วยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยอีกมากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย จากศูนย์บรรณสาร นิทรรศการแรงบันดาลใจเพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ของไทยในอนาคต กิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ห้องเรียนรู้ภาพยนตร์ 3D ห้องเรียนรู้ความสำคัญของสารเคมีด้วย science lamp ห้องเรียนรู้การฝึกทักษะการวางแผนการทำงานด้วย smart blocks ห้องเรียนการใช้คอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวัน face recognition ห้องถ่ายภาพนักวิทยาศาสตร์ science studio จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ การจัดสวนแทรกความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จากโครงการสวนพฤกษศาสตร์ นิทรรศการบุคคลสำคัญที่ใช้วิทยาศาสตร์ในการบริหารจัดการ-เศรษฐกิจศาสตร์ จากสำนักวิชาการจัดการ กิจกรรม Open House จากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสาธิตการทำสบู่เหลวล้างมือ การทำเจลให้ความชุ่มชื้นมือ การบริการตรวจสภาพผิว จากสำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ การสาธิตการทำขนมอบ กิจกรรมการทดสอบด้านประสาทสัมผัส นิทรรศการบทเรียนบูรณาการเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นิทรรศการโรคพืชและการนำเสี้ยนของผักผลไม้ จากสำนักอุตสาหกรรมเกษตร นิทรรศการด้านสุขภาพ ร่างการของเรา พืชภัยบุหรี จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ นิทรรศการเรื่องไข้เลือดออก จากสำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ เครื่องจำลองแผ่นดินไหว วิทยาศาสตร์หรรษา นิทรรศการความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติ จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิทรรศการกระบวนการผลิตต่างๆ ในประเทศไทย กิจกรรม

ทดสอบชิมชาชนิดต่างๆ และนิทรรศการประโยชน์ของการดื่มชา จากสถาบันชา นิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม การลดขยะ ลดก๊าซเรือนกระจก การใช้ไส้เดือนดิน กำจัดขยะอินทรีย์ จากศูนย์ศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ำวิทยาศาสตร์ไปใช้งานทางกฎหมาย จากสำนักวิชานิติศาสตร์ และนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมของครูและนักเรียน จากโครงการต้นแบบศูนย์ทางการไกลเพื่อการศึกษา เป็นต้น